



# ดอนขงไหญ่ Online

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์  
ฉบับที่ 48 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI



## ราชภัฏสุดดี ๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม“ราชภัฏ”





...ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีการจัดงาน ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” มีความหมายว่า คนของพระราชา จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวย ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคม 3 ราย ด้านศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น 1 ราย ด้านความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 2 ราย ศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น 9 ราย ผู้นำองค์กรกิจกรรม ระดับดีเด่น 17 ราย ผู้นำองค์กร กิจกรรม ระดับดีมาก 36 ราย มีการเสวนาพิเศษ “ย้อนรอย...ราชภัฏเพชรบุรี สู่ 100 ปี” โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรม PBRU Open House ประจำปี 2567 การประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024 และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง...



พศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



### ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ ค้ำชูสังคม

### วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2570 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้อาณาเขตความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

### พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

# CONTENT

01

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ

08

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตบัณฑิต

22

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

24

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

26

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาท้องถิ่น

30

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

# ยุทธศาสตร์ที่

# 1

การสร้างความโดดเด่น  
ด้านอาหาร การท่องเที่ยว  
และวิทยาการสุขภาพ

## อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "ขนมปัง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น ขนมปัง ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้โปรแกรม 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ บุคลากรและ



นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารเข้าร่วม ซึ่งโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับเมนูขนมปังที่ได้ฝึกปฏิบัติประกอบด้วย ขนมปังมาติเกรน ขนมปังสังขยา ขนมปังแก้วแดง ขนมปังลูกเกดเนยสดสตูล ขนมปังอัลมอนด์น้ำผึ้ง ขนมปังกุ๋น่าโรล ขนมปังทวินซอสซาจ และขนมปังพิซซ่า

## สาขาวิชาสาธารณสุข อบรมเตรียมความพร้อม ให้แก่ศึกษาก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ

สืบเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้กำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและมาตรฐานของวิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการ



เตรียมความพร้อมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานด้านความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการ จัดโครงการในครั้งนี้ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นกลุ่ม cluster ที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีสภาวิชาชีพเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้กำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”



## คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

“มุมมองการทำการเกษตรในภาวะโลกสุดขั้วในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรดี”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “มุมมองการทำการเกษตรในภาวะโลกสุดขั้วในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรดี” พร้อมกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่่า“ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมกันหาแนวทางจัดการ เช่น การกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions) หรือให้เข้าใกล้ศูนย์ให้ได้มากที่สุด หรือไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย คณะเทคโนโลยีการเกษตร



ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบของสภาวะอากาศ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและปรับตัวในเพื่อรองรับการเปลี่ยนสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรของเกษตรกร

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณเปรม ณ สงขลา อดีต บก.เคหการเกษตร มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย มุมมองการทำการเกษตรในภาวะโลกสุดขั้วในปัจจุบัน ภาพการเกษตรของไทยในอดีตจนปัจจุบัน การวางระบบการเกษตรของประเทศที่พัฒนาแล้ว การรับมือและปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในวันนี้และวันหน้า ตลอดจนกรณีศึกษาการปรับตัวของสวนมะพร้าวน้ำหอมเคหการเกษตร



## โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตรการสุภาพโภชนาการ สำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วม  
อบรมหลักสูตรการสุภาพโภชนาการ สำหรับ  
ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร ที่โรงเรียนการ  
อาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  
ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

การอบรมหลักสูตรการสุภาพโภชนาการ  
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้ใน  
เรื่องหลักการสุภาพโภชนาการ สารปนเปื้อนในอาหาร  
กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านอาหาร และการใช้กัญชา  
หรือกัญชงในการประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย

หลังจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้ โดยผู้เข้า  
รับการอบรมต้องทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนในการ  
ทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ตามกฎกระทรวงสุลักษณะของสถานที่จำหน่าย  
อาหาร พ.ศ.2561 และได้รับเอกสารรับรองจาก  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีอายุ  
การรับรอง 3 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร



## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายธรรมบุญ ศรีวรรณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและส่วนราชการ ในการประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะ 3-5 ปี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “แผนพัฒนาเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO ของจังหวัดเพชรบุรี สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิสาหกิจของจังหวัดเพชรบุรีที่จะเป็นเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา นำอยู่ นำกิน นำเที่ยว สู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากลอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่ทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทำหน้าที่เชื่อมโยงและ





บูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี และต้องขอบคุณจังหวัดเพชรบุรีที่เกียรติมหาวิทยาลัยในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเป็น Creative City of Gastronomy ของจังหวัดเพชรบุรี”

ด้านนายธรรมบุญ ศรีวรรณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เผยว่า “แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยจังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานยกระดับอาหารเมืองเพชรไปสู่การสร้างรายได้ให้กระจายไปสู่ประชาชน และเชื่อมโยงร่วมกับการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัยบนพื้นฐานความโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ได้แก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ภาคเอกชน ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและฐาน

กริพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้

ในการประชุม ได้มีการนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน การยกระดับวัตถุดิบอัตลักษณ์ท้องถิ่น การยกระดับอาหารท้องถิ่นเมืองเพชรสู่มาตรฐานสากล การประเมินผลและการวัดผลการดำเนินโครงการเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารปลอดภัย

สำหรับ (ร่าง) แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการวางแผนการพัฒনার่างแผนพัฒนาเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่

2

การผลิตบัณฑิต

# โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

## กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

อาจารย์ ดร. สรรเสริญ เลาสกิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Junior Astronomer Camp 2024) ประจำปีการศึกษา 2566 ที่สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงเรียน โดยมีนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร์เข้าร่วม

โครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Junior Astronomer Camp 2024) จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่ทรงศึกษาตำราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากยุโรป จนสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึก ตำบลห้วยกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนในชุมนุมดาราศาสตร์และนักเรียนที่สนใจ และเพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าภาคปฏิบัติ การณ์จากประสบการณ์จริง



กิจกรรมในโครงการค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “ดวงดาวก็ท้องฟ้า” โดยอาจารย์วริษา ปานเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำนักเรียนสังเกตการณ์วัตถุฟ้า เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัว และเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในยามค่ำคืน จสามารถต่อยอดออกแบบโครงงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์อันเป็นคุณูปการต่อวงวิชาการในอนาคต



## กองพัฒนานักศึกษา สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นให้แก่ นักศึกษา ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เมนูขนมจีบ"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Occupational Training Course for Dorm" ให้กับนักศึกษาหอพัก กับเมนูขนมจีบ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม และนำไปสร้างรายได้เสริมให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียน ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากนายยศพร ลิ่มคำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติให้แก่ นักศึกษา



## โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่น

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่น เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติวงศกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติดที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรค การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โดยมุ่งหวังให้กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจพิษภัยอันตรายและความรุนแรงของการใช้สารเสพติด บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหันมาดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ตลอดจนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการช่วยลดปัญหาพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานศึกษา





## กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจาก มรภ.จันทรเกษม ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรรมสังคม วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อศึกษาผลลัพธ์จากระบบการวิศวกรรมสังคม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นายกิตติภพ รักษาราชกูร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะ ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการเข้าศึกษาทางด้านจิตอาสาและกระบวนการ วิศวกรรมสังคมในหน่วยงานสโมสรคณะวิทยาการจัดการ และองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรรม สังคม วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อศึกษาภูมิปัญญาของ ชาวบ้านและผลผลิตที่ได้จากระบบการวิศวกรรมสังคม



## สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้ารับรางวัลในการประกวดหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นางสาวธัญญารัตน์ สาระเห็ด นายดณัย สืบเทศ นายธนกฤต ม่วงทอง นายภูมิวัฒน์ เจริญแสง และนางสาวปิยาภรณ์ คำชัย เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor Awards 2024 ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2567 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

การประกวดในครั้งนี้ นักศึกษาได้ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดในกลุ่มเรื่องสุขภาพและการแพทย์



เรื่องหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล โดยมีอาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ เองจินดา สิริธนก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากการประกวด

สำหรับหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายจากการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้โดยผ่านการควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทอาร์ซีแบบไร้สาย และติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

## คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิงสตาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – ปีที่ 6 เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ได้นำน้อง ๆ นักเรียน เข้าเยี่ยมชมในแต่ละสาขาวิชาของคณะ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ซึ่งน้องได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี



## สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมจัดชุมนุมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมจีน เนื่องในวันตรุษจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนที่คณะกรรมการสหสมาคม-มูลนิธิสมาคมชาวจีน 7 คณะ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณแยกวัดร่อ ถนน 18 เมตร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมร่วมผัดหมี่กระทะยักษ์แจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงาน จากความเชื่อที่ว่าหากได้รับประทานหมี่เหลืองผัดในวันตรุษจีนอายุจะยืนยาว

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.กรกมล หนองไธสง เรื่องประสานสาขาวิชาภาษาจีน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน จัดชุมนุมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมจีน เช่น การชงชาจีน การตักเซ็อกจิ้นและการตัดกระดาษจีน เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและร่วมสืบสานประเพณีตรุษจีนด้วย



## ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 จังหวัดเพชรบุรี จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2567 ให้แก่นักศึกษา แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล สาขา คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 15 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์กรรต เจริญผล และอาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู เป็นผู้ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในครั้งนี้

สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ของสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินสมรรถนะของนักศึกษาให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตบใจกยต์ตลาดแรงงานของประเทศไทย





## สาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก เตรียมพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างสื่อ ออกแบบกิจกรรมและเตรียมพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาฯ เมื่อวันก่อนนี้

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ยกกระดับการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียน โดยใช้สื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอ่านและการเขียนภาษาไทย



## คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมงานศิลปะบณพื้นข้าว ตามโครงการสร้างศิลปะบณพื้นนาด้วยข้าวสรรพสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานศิลปะบณพื้นข้าว ตามโครงการสร้างศิลปะบณพื้นนาด้วยข้าวสรรพสี ณ ไร่เพชรมาลัยกุล วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและพืชอาหารสัตว์ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวสรรพสี ซึ่งเป็นการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อ “ข้าวเจ้าหอมนิล” กับพันธุ์แม่ “ข้าวท่าหอมนิล” ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว การปรับปรุงพันธุ์ได้ข้าวสรรพสี จำนวน 5 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ใบสีชมพูกับกิมตันสูง (สรรพสี 01) ใบสีชมพูกับกิมตันเตี้ย



(สรรพสี 02) ใบสีชมพูแถบเขียวคละขาวต้นสูง (สรรพสี 03) ใบสีชมพูแถบเขียวและขาวต้นเตี้ย (สรรพสี 04) และใบสีขาว (สรรพสี 05) ข้าวสรรพสีมีสารแอนโทไซยานิน กับคลอโรฟิลล์ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและโรคมะเร็ง บำรุงสายตา ใบข้าวสามารถมาทำเป็นชาได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าแบบครบวงจร

## คณะเทคโนโลยีการเกษตร ควำรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านเกษตร เครื่อง่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านการเกษตร เครื่อง่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันก่อนนี้

โอกาสนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงแข่งขันทักษะในรายการต่าง ๆ และสามารถควำรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้



1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการทดสอบ ลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ทองแสงอรุณ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 นางสาวอรุณี ทองแสงอรุณ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ สอดป็นผสมเทียมโค ได้แก่ นายทวิศักดิ์ ณ บางช้าง นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ สะบัดไส้ (ประเภทหญิง) ได้แก่ นางสาววรัญญา แก้วสะอาด นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

## คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศาลาโตมด กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี และนายกิตติภพ รักษาราชฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ราย ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางพัฒนชิตา นำพูลสูงสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะ

การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนฯ ในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาด้านการเรียน ความเป็นอยู่การใช้ชีวิตประจำวันและสุขภาพของนักศึกษา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ นักศึกษาทุนที่มาพร้อมรับการตรวจเยี่ยมด้วย



## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดการรายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ และอาจารย์ ดร.พรพิชญ์ จุโรยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ทั้งทาง Online และ On-site

โอกาสนี้ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและมอบโอวาทแก่บรรดาศึกษาใหม่ โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ (2024 PBRU International Students' Orientation) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ



แนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตร สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพร้อมที่จะผลักดันและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลอย่างมั่นคงต่อไป

## กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสุกี้โรล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานหอพัก นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสุกี้โรล ให้แก่นักศึกษาหอพัก โดยมีนายทศพร ลิมคำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำอาหาร ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับการฝึกทำน้ำจิ้มสุกี้ การผสมไส้และเทคนิคการม้วนโรล และได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาลองฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม นักศึกษาได้รับผลงานอาหารของตนเองกลับไป



## คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการวิพากษ์หลักสูตร GE รายวิชาดิจิทัล ก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับ คุณวรานิชา อนุสนธิ์ และคุณวริศรา ชูบรรจง บุคลากรจากสังกัดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE: General Education Program) ในการเดินทางมาวิพากษ์หลักสูตร รายวิชาดิจิทัล ก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 เพื่อผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของบัณฑิตและกำลังคนให้พร้อมทำงาน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต

## คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะครู บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่

กั๊งนี้ เพื่อให้ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู นำทักษะใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเป็นครูช่างอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” และคณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วย



ยุทธศาสตร์ที่

3

การผลิตและ  
พัฒนาวิชาชีพครู



## สาขาวิชาพลศึกษาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้อาจารย์ใหญ่ที่สละร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ไหว้อาจารย์ใหญ่ ที่สาขาวิชาพลศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพน เทียมเมธ ที่ปรึกษาอธิการบดี คณาจารย์ และ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ตลอดจนบุคลากร เข้าร่วม

สำหรับพิธีทำบุญไหว้อาจารย์ใหญ่ สาขา วิชาพลศึกษา ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี สร้างขวัญและ กำลังใจให้นักศึกษา และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้อาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษาด้วย



ยุทธศาสตร์ที่

4

การวิจัย  
และพัฒนานวัตกรรม

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่าย

# เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรมตำบลช่องสะแก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรมภายใต้แผนการวิจัย การสร้างสังคมคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

อาจารย์ ดร.นวิรัตน์ ประทุมตา หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามแผนการวิจัย การสร้างสังคมคุณธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติในกลุ่มเรื่อง: คนไทย 4.0 เพื่อสังคมคุณธรรม และยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยทุนทางวัฒนธรรม ก่อนที่จะมีการถอดบทเรียนและประเมินผลลัพธ์



ที่ได้จากการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางด้านคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาธรรม “หลักธรรมของคนช่องสะแกที่ต้องยึดถือ ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนต้นแบบคุณธรรมตำบลช่องสะแก” โดยพระพิพิธพิชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป การเสวนา “ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองเพชร สู่อการส่งเสริมคุณธรรมของคนในจังหวัดเพชรบุรี” การแสดงเพลงพวงมาลัยและแห่เรือบک “ชื่อสัตย์สามัคคี วินัย กตัญญู” ตลอดจนการออกบูธบริการอาหารและขนมจากคนในชุมชนที่นำมาต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน



ยุทธศาสตร์ที่



พัฒนาท้องถิ่น

## สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

### ในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคุณพรชัย คุ้มมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และคุณวิภาวี ลากชุมศรี มีคคุณศกั ทัวไป (ต่างประเทศ) และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านหนองกา สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจทำเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจของชุมชน

จากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนหมู่บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและเก็บข้อมูล



ประกอบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านบางปูสู่ศูนย์เรียนรู้ และต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การท่องเที่ยวในชุมชน และได้มีการพูดคุยในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งกลุ่มร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

# นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาเขตโป่งสลอด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมบุญ ศรีวรรณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงสร้างความร่วมมือจัดทำโครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโป่งสลอด โดยร่วมกับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี จังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตโป่งสลอดให้มีความพร้อมต่อการเจริญเติบโตของชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พบปะกับผู้แทนนักศึกษาวิศวกรรมสังคม ที่ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ณ ศูนย์วิศวกรรมสังคม (เกษตรพอเพียง) เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นจุดกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ และยังสามารถรับฟังหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่ในการรายงานความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ



เช่น การปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขตโป่งสลอด 6 เส้นทาง การติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานภาคราชการต่าง ๆ

หลังจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น สถานีเรียนรู้เทคโนโลยีอัจฉริยะ PV Smart Grid การปลูกไม้แบบครบวงจร ร้านกาแฟเขาเด่นคาเฟ่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ก่อนที่จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนนาครเมธิดพันธ์ุข้าวชุมชน ตำบลหนองกะปุ่น พร้อมกล่าวให้กำลังใจและแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกรมการทหารช่าง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาถนนให้กับวัดไร่มะม่วง (พระราชดำริศ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดไร่มะม่วง (พระราชดำริศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ร่วมกับร้อยโทจรรย์ยุทธ แก้วยอด กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่รังวัดถนนเพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดไร่มะม่วง (พระราชดำริศ) ระยะทาง 545 เมตร หลังจากที่พระครูภาวนาวัชรภรณ์ วิ. (พฤหัสมนตสิริ) เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง (พระราชดำริศ) ได้แจ้งความประสงค์ต่อพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น



วัดไร่มะม่วง ตามพระราชดำริศ (วัดป่าดอนขุนห้วย) ก่อตั้งขึ้นตามพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อพุทธศักราช 2516 ที่ได้ก่อตั้งโครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ทรงพระราชทานพื้นที่ให้กับชาวบ้านได้ประกอบอาชีพ และยังมีภารกิจจัดตั้งวัดไร่มะม่วง (พระราชดำริศ) เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของพี่น้องประชาชน แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนทางเข้าเป็นถนนลูกรัง มีหลุมบ่อ มีฝุ่น ในฤดูฝนมีความยากลำบากในการสัญจรคมนาคม ซึ่งหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะร่วมกับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ในการดำเนินงานต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่

6

การพัฒนาระบบ  
การบริหารองค์กร  
ที่มีประสิทธิภาพ



# กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา (ACTIVE SHOOTER) ด้วยกลวิธี “หนี ซ่อน สู้”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา (Active Shooter) “หนี ซ่อน สู้” ประจำปี 2567 ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น โดยมีบุคลากรและ นักศึกษาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความปลอดภัยในด้านการจัดการเมื่อเกิดเหตุ

ก่อนการจำลองสถานการณ์จริง ได้การให้ความรู้ในเรื่องของลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้อุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรีโย บัวบาน สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีและข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

จากนั้นเป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริง เหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา ภายในอาคารวิทยากรมย์ ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการสำนักงานอธิการบดีและหน่วยอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องเรียนรวมต่างๆ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น



สำหรับกลวิธี “หนี ซ่อน สู้” หรือ “Run Hide Fight” เป็นหลักสากลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ นำมาใช้แนะนำประชาชนเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิงที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง “หนี” เมื่อหาเส้นทางหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ “ซ่อน” เมื่อไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ได้ ให้หาสถานที่ปลอดภัยซ่อนตัว และ “สู้” ทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้ และคนร้ายกำลังจะเข้าถึงตัว

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด “ระดับดีเด่น” จากกรมบัญชีกลาง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เพิ่มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด “ระดับดีเด่น” จากนาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีนางภคฉวี จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นางสาวอรทัย ชูเจริญ หัวหน้างานนิติการ และบุคลากรงานนิติการ เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางจัดขึ้นเพื่อยกย่อง ชดเชยหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริการจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ



# คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำทีมประชาสัมพันธ์ PR SCIENCE & TECHNOLOGY PBRU

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำทีมประชาสัมพันธ์ PR Science & Technology PBRU ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ เพชรบุรี โดยมีนายอนุภาค ไม้แก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

โอกาสนี้ วิทยากรได้นำประสบการณ์ที่ในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแนะนำการติดต่อ ตกแต่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้เป็นที่น่าสนใจ พร้อมบรรยายถึงการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บนแหล่งต่าง ๆ



## คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสภิตย์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.วุฒิมงคล อารีกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัย และเคยได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้



## คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

### เตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจจอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ให้แก่คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โอกาสนี้ ได้มีการให้ข้อสรุปในกระบวนการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์



## ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม BEE LIVE HOTEL จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการลงนาม

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมมรดกทางสังคมของคนในชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ และยังมีกรมอบรางวัล “ราชภัฏคุณากร” และ



รางวัล “ภูมิราชภัฏ” ให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมและทำคุณประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีการจัดการเสวนาเรื่อง “ยกระดับ Soft power อาหารพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการนี้ มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับมอบรองเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพในปี 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในครั้งถัดไป



## ราชภัฏสจจ. 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในงานราชภัฏสจจ. 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ

จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี ประธามในพิธี จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมทูลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี ก่อนที่จะมอบเกียรติบัตรรางวัลศิษย์กิตติมศักดิ์แก่ดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย





และสังคม 3 ราย ด้านศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น 1 ราย ด้านความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 2 ราย ศิษย์เก่า นักกิจกรรมดีเด่น 9 ราย ผู้นำองค์กรกิจกรรม ระดับดีเด่น 17 ราย ผู้นำองค์กรกิจกรรม ระดับดีมาก 36 ราย ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชภัฏน้อมสดุดี ก้าวสู่ 100 ปี ศรีราชภัฏ โดยนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โอกาสนี้ ยังได้มีการเสวนาพิเศษ “ย้อนรอย... ราชภัฏเพชรบุรี สู่ 100 ปี” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้มาเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย บรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วง

## กลุ่มงานสื่อสารองค์กรร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ PBRU OPEN HOUSE ประจำปี 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ PBRU OPEN HOUSE ประจำปี 2567 เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานด้านหน้าห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมภายในงาน คณะต่าง ๆ ทั้ง 8 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดนิทรรศการแนะนำการศึกษาพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การตอบคำถามด้านคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อ DIY การผลิตสื่อ TikTok ฝึกการเป็นผู้ประกาศออนไลน์ กิจกรรมชมรมถันยรักษ์ ตอบคำถามด้านสุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิธีการรับสมัครให้ผู้สนใจได้รับทราบ และสามารถตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567





# กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024 และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

การประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024 และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเนื่องในงานราชภัฏสคคิ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะนอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติวะกุล มีน้อง ๆ นักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 ทีม โดยผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม All New จากโรงเรียนหัวหินวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม T.W. จากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Iron Bird โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชวชิรเมชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม BWP BAND โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และทีม Your Song โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ขณะที่การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนัสสินันท์ อ่วมสะอาด โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชยานันท์ สูงสาสิ โรงเรียนท่าสายวิทยารองชนะเลิศ อันดับ 2 นายภาณุวิชญ์ ใจแก้ว โรงเรียนเท้ายอยวิทยา รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวบุญยวีร์ พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา และนางสาวฤทัยชนก มงคลศิริ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา



# ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกพาสุง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งในรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากนั้น เป็นการประชุมตามวาระต่าง ๆ อาทิ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นต้น



# กองพัฒนานักศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะ-วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะ-วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานคุณลักษณะ-วิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินคุณลักษณะ-วิศวกรสังคมที่เป็นมาตรฐานมีคุณสมบัติ ด้านความตรงและความเที่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ด้านการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำกระบวนการของวิศวกรสังคมเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



# สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กวีพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 14 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “พลังศิลปวัฒนธรรม สรรค์สร้างเศรษฐกิจ” (the 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power- Arts and Culture in Creative Economy) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ อว. กับการขับเคลื่อน Soft Power” จากนั้น เป็นพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันจำนวน 15 หน่วยงาน

โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านฉางเพื่อแสดงวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า



ทางวัฒนธรรม และร้านค้า OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชนโดยเน้นแนวคิดด้วยการนำเสนอ Soft Power ของไทย

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด “หมมโหนด” เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย

# การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น และต้องมีหนังสือกำกับรับรองสำหรับตรวจสอบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ จึงจะได้รับหนังสือรับรองประกอบอาชีพได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างจ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท



# ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร นับว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรอง



## บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### ร่วมกันนำใบไม้แห้งมาทำปุ๋ยอินทรีย์ สอดคล้องกับการเป็นสำนักงานสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดรออกไซด์ จนทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการเก็บรวบรวมใบไม้ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบมาทำเป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สร้างคอกตาข่ายที่ทำขึ้นจากสิ่งของเหลือใช้
2. นำใบไม้ที่เก็บรวบรวมใบไม้ในบริเวณสำนักฯ ผสมจี้วัว แล้วคลุกให้เข้ากัน
3. ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
4. รดน้ำและนำใบไม้และจี้วัวเติมลงคอกตาข่ายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 3 เดือน

เพียงเท่านั้นก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพดีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป





การจัดอันดับ  
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก **2023**  
โดย : UI Green Metric World University Rankings

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับการจัดอันดับ

อันดับ **1** ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ **12** ในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อันดับ **160** ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก